

Số: 216 /BC-UBND

Côn Đảo, ngày 14 tháng 07 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Về việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị tại Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Năm của HĐND huyện, khóa XII**

Thực hiện Công văn số 18/HĐND-VP, ngày 02/7/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc đề nghị thông tin, trả lời ý kiến cử tri tại các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khóa XII; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

#### **I. Lĩnh vực quản lý Tài nguyên và Môi trường**

**1. Ý kiến 1 – cử tri KDC số 05:** Tăng cường kiểm tra, xử lý và có biện pháp quản lý chặt chẽ các khu đất do Nhà nước quản lý. Vì hiện nay, có một số lô đất do nhà nước quản lý, được phòng chuyên môn của huyện cắm cọc, rào lưới B.40 (cụ thể là khu đất đường Trần Phú, đối diện Cà phê Havana) nhưng đã bị người dân tháo dỡ lưới B.40 để sử dụng.

**Trả lời:** UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện rà soát, kiểm tra thực địa các lô đất đã được UBND huyện cắm cọc, rào lưới B.40 theo phản ánh của cử tri KDC số 05; Hiện nay, tại khu vực trên do Phòng Tài nguyên và Môi trường đang triển khai san lấp mặt bằng thực địa tại khu đất trên, nên đã tháo dỡ lưới và cọc để đơn vị thi công thực hiện việc san lấp được thuận tiện trong quá trình triển khai.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị liên quan và Khu dân cư tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để tránh tình trạng tái lấn chiếm quỹ đất công trên địa bàn huyện; rà soát và có phương án khai thác hiệu quả quỹ đất công, trong khi chờ triển khai đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Ý kiến 2 – cử tri KDC số 05:** Hiện nay, trên địa bàn huyện đang có thông tin nhiều trường hợp người dân khởi kiện ra tòa các vụ liên quan đến đất đai, trong đó, có nhiều vụ người dân đã thắng kiện. Đề nghị UBND huyện thông tin cho cử tri biết rõ về vấn đề này.

**Trả lời:** Qua rà soát, đến nay có tổng số **39** vụ án đã khởi kiện ra tòa án các cấp. Trong đó, đã được Tòa án nhân dân các cấp chấp nhận yêu cầu khởi kiện là **20** vụ án; Tòa án nhân dân các cấp bác yêu cầu khởi kiện của đương sự là **19** vụ án. Trong đó, hiện nay có **17** vụ án đang thực hiện các thủ tục kháng cáo tại cơ quan tòa án cấp trên (*Chi tiết theo Phụ lục thống kê kèm theo văn bản này*).

**3. Ý kiến 3 – cử tri KDC số 10:** Đề nghị UBND huyện thông tin cho cử tri được biết Khu Bến Đầm có quy hoạch đất ở hay không. Nếu không, cử tri đề nghị

xem xét, bố trí đất ở tại Khu vực Bến Đầm nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân.

**Trả lời:** Trên cơ sở ý kiến của cử tri; sau khi rà soát, đối chiếu quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, căn cứ Quy hoạch Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bến Đầm huyện Côn Đảo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND, ngày 28/4/2016 thì tại khu vực Bến Đầm có quy hoạch đất ở. Cụ thể như sau:

- Đất ở dân cư làng chài: Diện tích **2,18ha**.
- Đất nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ thương mại: Diện tích **2,95ha**.
- Đất nhà ở chung cư: Diện tích **1,43ha**.
- Đất nhà ở biệt thự ven núi: Diện tích **3,29ha**.
- Đất nhà ở hiện trạng cải tạo: Diện tích **0,11ha**.

(Vị trí chi tiết khu vực quy hoạch đất ở được thể hiện trên bản đồ Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bến Đầm huyện Côn Đảo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 28/4/2016, đã được công bố công khai)

## **II. Quản lý trật tự đô thị, An toàn giao thông**

**4. Ý kiến 4 – cử tri KDC số 05:** Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường (cụ thể là đoạn đường Trần Phú) để vật tư, vật liệu; xe ô tô đậu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm mất an toàn giao thông và an ninh trật tự

**Trả lời:** UBND đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, yêu cầu các cửa hàng vật liệu xây dựng, hàng quán trên đường Trần Phú đoạn từ ngã tư Nguyễn Duy Trinh – Trần Phú đến ngã tư Phạm Hùng – Trần Phú di dời vật liệu xây dựng, hàng hoá, bảng hiệu, cây kiểng trả lại vỉa hè thông thoáng; các hộ vi phạm đã nghiêm túc chấp hành sau khi được kiểm tra; trong thời gian tới, cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp Khu dân cư, tuyên truyền đến người dân được biết, để nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan đến đảm bảo trật tự, văn minh đô thị.

**5. Ý kiến 5 – cử tri KDC số 05:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô, taxi, xe điện phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông

### **Trả lời:**

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm giao thông gồm các hành vi vượt quá tốc độ các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là ô tô, taxi, xe điện phục vụ khách du lịch; áp dụng chế tài nghiêm khắc để xử lý; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành pháp

luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn như điều khiển phương tiện tuân thủ tốc độ quy định; đã uống rượu bia thì không lái xe.

**6. Ý kiến 6 – cử tri KDC số 02:** Tại khu vực trước Miếu Thổ Địa (Khu dân cư số 2), tình trạng xe điện, xe ô tô đậu lấn chiếm lòng lề đường, tình trạng bán hàng rong ngày càng gia tăng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp để xử lý và giải quyết hiệu quả nhằm góp phần đảm bảo an toàn an ninh trật tự trên địa bàn

**Trả lời:**

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra xử lý đối với các trường hợp bán hàng rong tại khu vực Miếu Thổ Địa - Khu dân cư số 02, tạm giữ tang vật vi phạm đối với các trường hợp buôn bán trên lề đường. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì đa số các trường hợp buôn bán hoa, đồ lễ đều để hàng hóa nằm trong phạm vi đất của người dân đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ của dân. Đây là hình thức đối phó. UBND huyện ghi nhận và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm về chấp hành pháp luật thương mại và mục đích sử dụng đất để khắc phục triệt để vi phạm khu vực này.

**7. Ý kiến 7 – cử tri KDC số 01:** Tình trạng xe taxi, xe điện, xe khách đậu hàng dài trước cổng sân bay Côn Đảo gây cản trở giao thông và một số tài xế vứt rác, phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý để khắc phục tình trạng trên

**Trả lời:** Qua công tác nắm tình hình và các kiến nghị, phản ánh của cử tri, UBND huyện có Công văn số 1822/UBND-KT, ngày 17/6/2022 về việc tăng cường xử lý các trường hợp phương tiện ô tô dừng, đỗ không đúng quy định gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Theo đó, đề nghị lực lượng chức năng là Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông tại Côn Đảo tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định. Tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến đường Cách mạng tháng tám – trước Cảng Hàng không Côn Đảo, Hồ Thanh Tòng, Lê Văn Lương, Phan Chu Trinh, Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Trỗi, Tô Hiệu, ...). Kết hợp sử dụng camera giám sát, xử lý phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm để nâng cao hiệu quả xử lý.

**III. Lĩnh vực Y tế**

**8. Ý kiến 8 – cử tri KDC số 05:** Đề nghị UBND huyện liên hệ, phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức khám tầm soát bệnh ung thư, phụ khoa cho phụ nữ trên địa bàn huyện.

**Trả lời:** Thời gian qua, Khoa Sản Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo (nhân sự bao gồm 01 bác sĩ định hướng sản phụ khoa, 4 Nữ hộ sinh) thực hiện hoạt động khám và điều trị các bệnh phụ khoa, tư vấn thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về các phương pháp kế hoạch hóa gia đình, khám quản lý thai, đờ

để... Hiện nay, công tác khám phụ khoa cho phụ nữ trên địa bàn huyện vẫn diễn ra và duy trì hoạt động hàng ngày. Hàng năm qua công tác khám, chữa bệnh sản phụ khoa đã phát hiện và giới thiệu về tuyến trên những trường hợp nghi ngờ các bệnh lý về phụ khoa từ khoảng 8-10 ca (gồm viêm âm đạo cổ tử cung mức độ nặng, U xơ tử cung to, U nang buồng trứng, u vú, u tuyến giáp...). Trong những năm trước đây, định kỳ hàng năm Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tỉnh (Nay là Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) đều ra hỗ trợ công tác khám phụ khoa tầm soát ung thư phụ khoa cho toàn phụ nữ sinh sống trên địa bàn từ 5 – 7 ngày (khám phụ khoa, siêu âm phụ khoa, siêu âm vú, siêu âm tuyến giáp, phết tế bào cổ tử cung, tầm soát ung thư cho toàn phụ nữ trên địa bàn theo Kế hoạch hoạt động y tế biển đảo). Tuy nhiên từ năm 2019 kinh phí khám phát hiện sản phụ khoa theo đề án biển đảo đã chấm dứt nên hoạt động này bị gián đoạn từ năm 2019 đến nay.

Ngoài ra, hàng năm Trung tâm Y tế quân dân y phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện liên hệ các bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương và các đoàn ra khám phát thuốc miễn phí có chuyên khoa sản phụ khoa tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo cho phụ nữ trên địa bàn huyện. Trong tháng 6/2022, đoàn Y bác sĩ bệnh viện Hùng Vương tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho 403 người gồm 2 các chuyên khoa nội, nhi khoa, sản phụ khoa trong đó khám, phát hiện, giới thiệu về tuyến trên 04 trường hợp bệnh lý sản phụ khoa nghi ngờ.

Trong thời gian tới, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đang có kế hoạch ra Côn Đảo khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung cho phụ nữ Côn Đảo dự kiến vào tháng 9/2022. Thực hiện tuyển dụng Bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa hoặc bác sĩ đa khoa để đào tạo chuyên khoa sản phụ khoa; cử hộ sinh, kỹ thuật viên xét nghiệm để đi học, tập huấn thực hiện kỹ thuật Páp mear tầm soát ung thư cổ tử cung (CTC), đề xuất trang bị máy soi CTC, máy phết lam tầm soát ung thư CTC.

UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện./.

*(Kèm phụ lục thống kê).*

**Nơi nhận:**

- TTr. Huyện ủy;
- TTr. Hội đồng nhân dân huyện;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH.Đ

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Trung Sơn**



## TỔNG HỢP CÁC BẢN ÁN HÀNH CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2021

SST	Họ tên, người khiếu kiện	Nội dung	Quyết định bản án	Nội dung tuyên	Tình trạng thi hành	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Quang – KDC số 8	Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại đối với hành vi không cấp GCNQSDĐ	Bản án số 339/HC-PT của Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/6/2019 về việc khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại đối với hành vi không cấp GCNQSDĐ	Nội dung tuyên án: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Minh Quang; Hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 292/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Chủ tịch UBND huyện và Quyết định giải quyết khiếu nại số 2434/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Xác định hành vi không cấp GCNQSDĐ đối với thửa 293 – tờ bản đồ 18, diện tích 376,3m <sup>2</sup> là trái quy định của pháp luật	Đã Thi hành án	
			Bản án giám đốc thẩm 07/2021/HC-GĐT: chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2021/KN-HC ngày 19/01/2021 của Chánh án tòa án nhân dân tối cao đối với bản án hành chính phúc thẩm số 339/2019/HC-PT ngày 10/6/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh. Hủy bản án hành chính phúc thẩm số 339/2019/HC-PT ngày 10/6/2016 của Tòa án cấp cao TPHCM.	Bản án giám đốc thẩm: chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2021/KN-HC ngày 19/01/2021 của chánh án tòa án nhân dân tối cao đối với bản án hành chính phúc thẩm số 339/2019/HC-PT ngày 10/6/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh. Hủy bản án hành chính phúc thẩm số 339/2019/HC-PT ngày 10/6/2016 của Tòa án cấp cao TPHCM.	Đã ban hành văn các quyết định hủy giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp theo bản án số 339/HC-PT, VPDKĐ huyện Côn Đảo đang giữ GCN do UBND huyện đã cấp theo bản án 339/HC-PT	Trường hợp này Ông Nguyễn Minh Quang cho tặng 2 con, STNMT đã cấp đổi 2 GCN và đã bán lại cho đối tượng khác; UBND huyện đã có văn bản số 2350/UBND-TNMT ngày 16/7/2021 gửi Sở TNMT, văn bản số 3209/UBND-TNMT ngày ... gửi UBND tỉnh về việc đề nghị thu hồi 2 GCN do STNMT cấp đổi; STNMT đang giải quyết.
				Nội dung tuyên án: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của UBND huyện. Giữ nguyên bản án sơ thẩm, Hủy Công văn số 2919/UBND-TTr ngày 23/11/2017 của UBND huyện trả lời đơn kiến nghị của ông Chiến. Hủy Quyết định số 225/QĐ-KPHQ ngày 22/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện, buộc UBND huyện Côn Đảo cấp GCNQSDĐ cho ông Chiến; Bác yêu cầu của ông Chiến đề nghị hủy Công văn số 1334/TNMT ngày 26/9/2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo		

2	Ông Phạm Minh Đông – KDC số 8	Yêu cầu hủy bỏ Văn bản số 3086/UBND-TNMT ngày 31/10/2018 và Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Côn Đảo về việc giải quyết khiếu nại ông Phạm Minh Đông – KDC số 8. - Buộc UBND huyện Côn Đảo thu lý và cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Đông 120m <sup>2</sup> thuộc thửa đất 562 tờ 28 tại KDC số 8, huyện Côn Đảo theo quy định pháp luật	Bản án số 92/2019/HC-ST ngày 31/10/2019	Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ hồ sơ khởi kiện của Ông Phạm Minh Đông cụ thể: Giữ nguyên văn bản 3086/UBND.TNMT ngày 31/10/2018 của UBND huyện Côn Đảo về việc trả lời đơn xin cấp đất ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo và Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo về việc giải quyết khiếu nại của Ông Phạm Minh Đông về việc không được công nhận quyền sử dụng đất; Không chấp nhận yêu cầu buộc UBND huyện thu lý và cấp GCNQSDĐ cho gia đình Ông Phạm Minh Đông đối với 120m <sup>2</sup> đất thuộc thửa 562, Tờ bản đồ 28, khu 8, Côn Đảo.		
			Bản án số 476/HC-PT ngày 03/9/2020	Tuyên: không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Minh Đông, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm 92/2019/HC-ST ngày 31/10/2019	Không thuộc trường hợp phải thi hành	
3	Bà Trần Thị Thắm – KDC số 3	Yêu cầu hủy Quyết định 30/QĐ-XPVPHC ngày 16/1/2018; 150/QĐ-XPVPHC ngày 27/2/2019, 813/QĐ-ĐCXPVPHC ngày 17/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo về xử phạt VPHC; Quyết định số 846/QĐ-CCXP ngày 24/7/2019 của chủ tịch UBND huyện Côn Đảo về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.	Bản án số 90/2019/HC-ST ngày 30/10/2019	Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Trần Thị Thắm; Hủy Quyết định 30/QĐ-XPVPHC ngày 16/1/2018; 150/QĐ-XPVPHC ngày 27/2/2019, 813/QĐ-ĐCXPVPHC ngày 17/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo về xử phạt VPHC; Quyết định số 846/QĐ-CCXP ngày 24/7/2019 của chủ tịch UBND huyện Côn Đảo về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.	Đã Thi hành	
4	Phạm Thị Bạch Nga	Yêu cầu có văn bản giải quyết đơn xin cấp GCN QSDĐ cho bà Phạm Thị Bạch Nga	09/2021/HCST ngày 18/03/2021	Chấp nhận yêu cầu người khởi kiện, buộc cấp giấy chứng nhận cho bà Nga với diện tích 222,9 m <sup>2</sup>		UBND huyện có đơn đề nghị giám đốc thẩm ngày 06/8/2021; Tòa án nhân dân thành phố Hồ chí Minh có văn bản xác nhận số 1778/ ngày 24/9/2021
5	Bà Nguyễn Thị Tâm	Yêu cầu giải quyết đơn khiếu nại của Bà Tâm theo đúng pháp luật. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ông Nguyễn Hoàng Phúc Huy và thực hiện đăng ký biến động theo hồ sơ thừa kế	Bản án số 89/2019/HC-ST ngày 30/10/2019	Chấp hành yêu cầu khởi kiện của Bà Tâm, Ông Huy; Yêu cầu giải quyết đơn khiếu nại của Bà Tâm theo đúng pháp luật. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ông Nguyễn Hoàng Phúc Huy; Buộc thực hiện đăng ký biến động theo hồ sơ thừa kế.	Đã thi hành	

6	Nguyễn Thị Huệ – KDC số 5	Yêu cầu hủy Quyết định 993/QĐ-KPHQ ngày 01/10/2018, hủy văn bản 472/UBND-TNMT ngày 02/3/2018 của UBND huyện Côn Đảo về trả lời đơn kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Huệ ngày 21/1/2018 xin cấp GCN quyền sử dụng đất.	Bản án 85/2019/HC-ST Ngày: 28/10/2019	Bác yêu cầu của Bà Huệ hủy văn bản 472 trả lời bà Huệ, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chấp nhận 1 phần yêu cầu của người khởi kiện đối với Quyết định số 993/QĐ-KPHQ ngày 01/10/2018		
			Bản án 497/2020/HC-PT Ngày: 08/9/2020	Bác yêu cầu của Bà Huệ hủy văn bản 472 trả lời bà Huệ, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chấp nhận 1 phần yêu cầu của người khởi kiện đối với Quyết định số 993/QĐ-KPHQ ngày 01/10/2018.	Đã thi hành	
7	Thạch My	Yêu cầu hủy QĐ 834/QĐ-UBND ngày 20/9/2016, yêu cầu công nhận QSDĐ cho Thạch My thửa số 68 Tờ bản đồ 23	Bản án 860/2019/HCPT ngày 25/11/2019	Bác yêu cầu người khởi kiện tuyên không chấp nhận hủy QĐ 834/QĐ-UBND ngày 20/9/2016, không chấp nhận công nhận QSDĐ cho Thạch My thửa số 68 Tờ bản đồ 23	Không thuộc trường hợp phải thi hành	
8	Vô Thị Ngọc Thanh	Hủy QĐ 1219/QĐ-KPHQ ngày 01/10/2018, hủy văn bản số 345/UBND-TNMT ngày 29/01/2019 của UBND huyện Côn Đảo, buộc cấp GCNQSDĐ	113/2019/HC-ST ngày 29/11/2019	Bác yêu cầu hủy văn bản 345/UBND-TNTM ngày 29/1/2019 về buộc cấp GCNQSDĐ		
			475/2020/HC-PT ngày 31/08/2020	Chấp nhận yêu cầu khởi kiện: Hủy QĐ 1219/QĐ-KPHQ ngày 01/10/2018, hủy văn bản số 345/UBND-TNMT ngày 29/01/2019 của UBND huyện Côn Đảo, buộc UBND huyện cấp GCNQSDĐ	Đã thi hành	
9	Phạm Thị Thu	Tuyên hủy QĐ 1070/QĐ-XPVPHC ngày 08/12/2015, 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 cưỡng chế buộc KPHQ, QĐ 121/QĐ-UBND ngày 28/2/2018, 3614/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện	Bản án 55/2018/HC-ST ngày 19/10/2018	Bác yêu cầu người khởi kiện		
			Bản án 632/2019/HCPT ngày 11/9/2019	Chấp nhận yêu cầu người khởi kiện: Tuyên hủy QĐ 1070/QĐ-XPVPHC ngày 08/12/2015, 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 cưỡng chế buộc KPHQ, QĐ 121/QĐ-UBND ngày 28/2/2018, 3614/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện	Đã thi hành	Đang kháng cáo tòa án cấp cao
10	Nguyễn Thị Tâm	Buộc giải quyết khiếu nại, hủy văn bản 220/VPĐKĐĐ ngày 15/6/2018 của CNVPĐKĐĐ, buộc VPĐKĐĐ thực hiện đăng ký thừa kế cho ông Nguyễn Hoàng Phúc Huy	89/2019/HCST ngày 30/10/2019	Chấp nhận yêu cầu người khởi kiện: Buộc giải quyết khiếu nại, hủy văn bản 220/VPĐKĐĐ ngày 15/6/2018 của CNVPĐKĐĐ, buộc VPĐKĐĐ thực hiện đăng ký thừa kế cho ông Nguyễn Hoàng Phúc Huy	Đã Thi hành	
11	Nguyễn Thị Hằng	Yêu cầu hủy QĐ số 758/QĐ-KPHQ ngày 01/8/2018	Bản án số 03/2019/HC-ST ngày 20 tháng 02 năm 2019	Bác yêu cầu khởi kiện về việc hủy QĐ số 758/QĐ-KPHQ ngày 01/8/2018		
			207/2020/HC-PT ngày 17/6/2020	Bác yêu cầu khởi kiện về việc hủy QĐ số 758/QĐ-KPHQ ngày 01/8/2018	Không thuộc trường hợp phải thi hành	



12	HTX xây dựng Côn Đảo	Yêu cầu hủy QĐ số 227/QĐ.UBND ngày 19/3/2019, văn bản 3169/UBND-TNMT ngày 06/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo	56/2020/HC-ST ngày 14/9/2020	Bác yêu cầu hủy văn bản 3169/UBND-TNMT ngày 06/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo, Chấp nhân 1 phần yêu cầu của người khởi kiện: TUYÊN HỦY QĐ SỐ 227/QĐ. UBND NGÀY 19/3/2019	Đã Thi hành	
13	Vũ Đình An	Yêu cầu người khởi kiện, hủy văn bản số 1835/UBND-TNMT ngày 17/7/2018; hủy Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo; Buộc UBND huyện Côn Đảo trả lại GCN cho ông Vũ Đình An	Bản án 108/2019/HC-ST Ngày: 26/11/2019	Chấp nhận yêu cầu người khởi kiện, hủy văn bản số 1835/UBND-TNMT ngày 17/7/2018; hủy Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo; Buộc UBND huyện Côn Đảo trả lại GCN cho ông Vũ Đình An	Đã thi hành	
14	Huỳnh Thị Nguyễn Trinh	Yêu cầu hủy văn bản số 3139/UBND-TTtr ngày 03/10/2019; công văn số 1563/UBND-TNMT ngày 19/6/2018; Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện Côn Đảo	Bản án số 32/2020/HC-ST ngày 21/7/2020	Chấp nhận yêu cầu người khởi kiện, hủy văn bản số 3139/UBND-TTtr ngày 03/10/2019; công văn số 1563/UBND-TNMT ngày 19/6/2018; Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện Côn Đảo; trả lại GCNQSDĐ	Đã thi hành	11
15	ông Ngô Văn Quốc và bà Đặng Thị Kiều	yêu cầu hủy văn bản số 1483/UBND-TNMT ngày 11/6/2018, hủy Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND; buộc UBND huyện Con Đảo cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng ông Ngô Văn Quốc và bà Đặng Thị Kiều	621//2020/HC-PT ngày 12/10/2020	Bác yêu cầu khởi kiện; không chấp nhận hủy văn bản số 1483/UBND-TNMT ngày 11/6/2018, hủy Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND; buộc UBND huyện Con Đảo cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng ông Ngô Văn Quốc và bà Đặng Thị Kiều.	Không thuộc trường hợp phải thi hành	
16	Nguyễn Thị Ngọc Lý	Yêu cầu hủy văn bản số 3175/UBND-TNMT ngày 03/10/2019 của UBND huyện, Buộc cấp GCNQSDĐ	Bản án 23/2021/HC-ST ngày 13/5/2021	Bác yêu cầu người khởi kiện, bác yêu cầu buộc UBND huyện cấp GCNQSDĐ		Người khởi kiện kháng cáo theo thông báo 15/2021/TB-TA ngày 14/6/2021
17	Hồ Thị Hoài Thương	Hủy văn bản số 3185/UBND-TNMT ngày 07/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo. Buộc UBND huyện cấp GCNQSDĐ	Bản án 47/2020/HS-ST ngày 20/8/2020 Bản án: 185/2021/HC-PT Ngày: 12/4/2021	Chấp nhận 1 phần yêu cầu của người khởi kiện, buộc cấp 1 phần 958 m <sup>2</sup> trong tổng 2.135,9 m <sup>2</sup> , tuyên hủy văn bản 3185/UBND-TNMT Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện, Hủy văn bản số 3185/UBND-TNMT ngày 07/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo. Buộc UBND huyện cấp GCNQSDĐ đối với diện tích 2.135,9 m <sup>2</sup>	Đã thi hành	UBND huyện có đơn kháng cáo theo thủ tục giám đốc thẩm ngày 09/7/2021

18	Nguyễn Gia Anh	Yêu cầu: hủy Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 31-12-2019 của UBND huyện phê duyệt kinh phí bồi thường; hủy Quyết định số 1740/QĐUBND huyện về thu hồi đất.	Bản án số 67/2020/HC-ST ngày 11 tháng 11 năm 2020	Bác yêu cầu khởi kiện: hủy Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 31-12-2019 của UBND huyện phê duyệt kinh phí bồi thường; Bác yêu cầu khởi kiện về thu hồi đất.		
			Bản án số 69/2021/HC-PT ngày: 10/3/2021	Chấp nhận 1 phần yêu cầu khởi kiện: hủy Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 31-12-2019 của UBND huyện phê duyệt kinh phí bồi thường; Bác yêu cầu khởi kiện về thu hồi đất.	Đang thi hành	UBND huyện có đơn đề nghị kháng cáo theo thủ tục <b>giám đốc thẩm</b> ngày <b>05/5/2021</b>
19	Nguyễn Xuân Hương	Yêu cầu hủy Quyết định 219/QĐ-UBND ngày 21/3/2018, Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 09/7/2018, Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND huyện Côn Đảo. Yêu cầu bồi thường	Bản án số 104/2019/HC-ST ngày 15/11/2019	Bác yêu cầu của người khởi kiện		
			Bản án số 760/2020/HC-PT ngày 21-12-2020	Chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện, hủy Quyết định 219/QĐ-UBND ngày 21/3/2018, Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 09/7/2018, Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND huyện Côn Đảo. Buộc UBND huyện Côn Đảo bồi thường	Đã thi hành	UBND huyện đã có đơn kháng nghị <b>Giám đốc thẩm</b> ngày 07/4/2021
20	Bùi Sỹ Thanh	Yêu cầu hủy nội dung văn bản 610/UBND-TNMT ngày 02/3/2020; Buộc UBND huyện cấp GCNQSDĐ	Bản án số 25/2021/HC-ST ngày 20/5/2021	Bác yêu cầu của người khởi kiện	Các bên đang kháng cáo, chưa có hiệu lực thi hành	Người khởi kiện kháng cáo
21	Đàm Thị Ánh	Yêu cầu hủy hủy QĐ 1743/QĐ—UBND, 1792/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 thu hồi đất, phê duyệt kinh phí bồi thường; tuyên hủy quyết định cấp GCNQSDĐ của các hộ Trịnh Anh Kiệt, Nguyễn Trọng Can, Kim Thị Thu Vân	Bản án số 27/2021/HC-ST ngày 28/5/2021	Bác yêu cầu của người khởi kiện	Các bên đang kháng cáo, chưa có hiệu lực thi hành	Người khởi kiện kháng cáo theo thông báo số 17/2021/TA ngày 23/6/2021
22	Nguyễn Thị Loan	Yêu cầu hủy văn bản 547/UBND-TNMT ngày 28/2/2020, cấp GCNQSDĐ 7.288,2 m <sup>2</sup> đất	Bản án số 24/2021/HCST ngày 20/5/2021	Bác yêu cầu của người khởi kiện	Các bên đang kháng cáo, chưa có hiệu lực thi hành	Người khởi kiện kháng cáo
23	Cty Miền Nam	Yêu cầu hủy QĐ số 1738/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện thu hồi diện 1.024,2m <sup>2</sup> Tờ bản đồ số 18 Khu 6	Bản án số 70/2020/HCST ngày 18/11/2020	Không chấp nhận yêu cầu người khởi kiện đối với hủy quyết định thu hồi đất; Chấp nhận 1 phần yêu cầu người khởi kiện đối với nội dung bồi thường chi phí sửa chữa, cải tạo, cây trồng		UBND huyện có đơn kháng cáo ngày 02/12/2020; VKS kháng nghị đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện
			Bản án 513/2021/HC-PT ngày 22/12/2021	chấp nhận yêu cầu khởi kiện		Sau khi có bản án sẽ thực hiện và phối hợp Thanh tra đối với việc đề nghị Giám đốc thẩm
24	Đỗ Thị Thu Bồn	Yêu cầu tuyên hủy Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện Côn Đảo về thu hồi 600 m <sup>2</sup> thuộc thửa đất 297 tờ 31; Buộc giao trả lại GCN QSDĐ BA 345856 đường Nguyễn Duy Trinh	Bản án số 60/2021/HC-ST ngày 26-11-2021	Tuyên: chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện	Các bên đang kháng cáo, chưa có hiệu lực thi hành	Phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu đề nghị phúc thẩm

25	Võ Trung Gia	Đề nghị hủy văn bản 1986/UBND-TNMT ngày 22/6/2020 của UBND huyện Côn Đảo; - Buộc cấp GCN QSDĐ đường Huỳnh Thúc Kháng	<u>Bản án số 58/2021/HC-ST ngày 26-11-2021</u>	Tuyên: chấp nhận 1 phần nội dung người khởi kiện, buộc cấp GCNQSDĐ với diện tích 3.113,5 m <sup>2</sup> ; Không chấp nhận cấp 2.594,1 m <sup>2</sup>	Các bên đang kháng cáo, chưa có hiệu lực thi hành	VKS tỉnh BRVT quyết định số 22/QĐ-VKS-HC ngày 07/12/2021 kháng nghị; UBND huyện Côn Đảo có đơn kháng cáo ngày 21/12/2021, Người khởi kiện có đơn kháng cáo
26	Trịnh Xuân Đăng	Đề nghị tuyên hủy văn bản 3355/UBND-TNMT ngày 27/10/2020, Quyết định 1537/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện Côn Đảo; - Buộc trả lại GCN QSDĐ tại khu vực An Hải (1.990 m <sup>2</sup> )	<u>Bản án số 59/2021/HC-ST ngày 26-11-2021</u>	Tuyên: chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc trả lại GCN đã cấp	Đang thi hành	
27	Bùi Thị Bích Thuận	Đề nghị Tuyên hủy Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện Côn Đảo về việc thu hồi thửa đất số 97, tờ bản đồ số 20 với diện tích 950m <sup>2</sup> ; - Tuyên hủy văn bản số 1568/UBND-TNMT 19/6/2018 của UBND huyện Côn Đảo về việc đề nghị di dời toàn bộ tài sản trên đất và bản giao mặt bằng; - Tuyên hủy văn bản số 1027/L.UBND-TNMT ngày 19/4/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc trả lời đơn đề nghị giải quyết của hộ	<u>Bản án số 48/2021/HC-ST ngày 01-11-2021</u>	Tuyên: chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc trả lại GCN đã cấp	Đang thi hành	
28	Phạm Văn An	Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	đã rút yêu cầu khởi kiện			
29	Đào Thị Sợi	Yêu cầu bồi thường nhà vật kiến trúc, giá đất và tái định cư	<u>09/2022/QĐ-HCST ngày 11/2/2022</u>	Tuyên sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện		
30	Nguyễn Tân Anh	Yêu cầu bồi thường bằng đất, giá đất	<u>73/2021/HCST ngày 23/12/2021</u>	Tuyên sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện		
31	Nguyễn Thị Thu Hồng	Yêu cầu bồi thường nhà vật kiến trúc, giá đất và tái định cư	<u>09/2022/QĐ-HCST ngày 11/2/2022</u>	Tuyên sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện		
32	Đào Hữu Đôn	Yêu cầu bồi thường nhà vật kiến trúc, giá đất và tái định cư	<u>09/2022/QĐ-HCST ngày 11/2/2022</u>	Tuyên sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện		
33	Đinh Thị Ngọc	- Tuyên hủy QĐ 179 1/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo về thu hồi 1045,1 m <sup>2</sup> thuộc thửa số 13, 14, 15, 29 tờ bản đồ 18.	<u>23/2022/HC-ST ngày 16/3/2022</u>	Tuyên sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện		
34	Nguyễn Thị Thảo	- Tuyên hủy văn bản 896/UBND-TNMT ngày 27/3/2019 của UBND huyện Côn Đảo về trả hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ - Tuyên hủy quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Côn Đảo về việc trả lời đơn khiếu nại	<u>22/2022/HC-ST ngày 16/3/2023</u>	Tuyên sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện		

35	Phạm Văn Bồng	- Tuyên hủy văn bản 813/UBND-TNMT ngày 17/3/2020 của UBND huyện Côn Đảo - Tuyên hủy Quyết định số 924/QĐ-KPHQ ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện	<u>Bản án 19/2022/HC-ST ngày 11/3/2022</u>	Tuyên sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu người khởi kiện	kháng cáo tòa phúc thẩm	
36	Nguyễn Quang Vũ	Tuyên hủy Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 24/2/2020 của Chủ tịch UBND huyện giải quyết khiếu nại lần đầu	<u>Bản án số 27/2022/HC-ST ngày 25/3/2022</u>	Tuyên sơ thẩm: Chấp nhận yêu cầu người khởi kiện	kháng cáo tòa phúc thẩm	
37	Nguyễn Đình Hùng	Tuyên hủy Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 thu hồi 41,6 m <sup>2</sup> đất; Tuyên hủy Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 04/2/2021 về phê duyệt kinh phí bồi thường Tuyên hủy Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND huyện Côn Đảo giải quyết khiếu nại lần đầu;	<u>Bản án số 26/2022/HC-ST ngày 25/3/2022</u>	bác toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện		
38	Trần Thị Thắm (2)	Tuyên hủy Quyết định số 01/QĐ-TNMT ngày 7/1/2021 của Phòng TNMT giải quyết khiếu nại không cấp đất đường HTK	<u>Bản án số 59/2022/HC-St ngày 29/6/2022</u>	chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện	kháng cáo tòa phúc thẩm	
39	Sầm Thị Hương	Tuyên hủy văn bản 3198/UBND-TNMT ngày 07/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo Buộc cấp GCN QSDĐ 189m <sup>2</sup> đường Phạm Văn Đồng	<u>Bản án số 49/2022/HC-St ngày 26/5/2022</u>	chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện	kháng cáo tòa phúc thẩm	

tổng án 39 vụ

chấp nhận yêu cầu khởi kiện: 20 vụ

bác yêu cầu khởi kiện: 19 vụ

đang kháng cáo: 17 vụ

**CÁC TRƯỜNG HỢP TÒA ÁN ĐANG THỤ LÝ CHƯA XÉT XỬ**

STT	HỌ TÊN	THÔNG BÁO THỤ LÝ	NỘI DUNG KHỞI KIẾN	Ý KIẾN UB	GHI CHÚ
1	Đình Thị Ngọc	110/2020/TLST-HC ngày 23/11/2020	- Tuyên hủy QĐ 179 1/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo về thu hồi 1045,1 m2 thuộc thửa số 13, 14, 15, 29 tờ bản đồ 18.	UBND huyện có văn bản ý kiến số 543/UBND-TNMT ngày 5/3/2021	Kháng cáo
2	Nguyễn Thị Thảo	112/2020/TLST-HC ngày 23/11/2020	- Tuyên hủy văn bản 896/UBND-TNMT ngày 27/3/2019 của UBND huyện Côn Đảo về trả hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ  - Tuyên hủy quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Côn Đảo về việc trả lời đơn khiếu nại	UBND huyện có văn bản ý kiến số 540/UBND-TNMT ngày 03/3/2021	Kháng cáo
3	Nguyễn Quang Vũ	127/2020/TLST-HC ngày 08/12/2020	Tuyên hủy Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 24/2/2020 của Chủ tịch UBND huyện giải quyết khiếu nại lần đầu	UBND huyện có văn bản ý kiến số 223/UBND-TNMT ngày 25/1/2021	Chưa xét xử
4	Phạm Văn Bồng	92/2020/TLST-HC ngày 07/10/2020	- Tuyên hủy văn bản 813/UBND-TNMT ngày 17/3/2020 của UBND huyện Côn Đảo  - Tuyên hủy Quyết định số 924/QĐ-KPHQ ngày 13/8/20 19 của Chủ tịch UBND huyện	UBND huyện có văn bản ý kiến số 365/UBND-TNMT ngày 08/2/2021	Chưa xét xử
5	Sầm Thị Hương	141/2020/TLST-HC ngày 24/12/2020	Tuyên hủy văn bản 3198/UBND-TNMT ngày 07/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo  Buộc cấp GCN QSDĐ 189m2 đường Phạm Văn Đồng	UBND huyện có văn bản ý kiến số 748/UBND-TNMT ngày 17/3/2021	Chưa xét xử
6	Trần Thị Yên (vụ đất Huỳnh Thúc Kháng)	153/2019/TLST-HC ngày 10/12/2019	- Tuyên hủy văn bản 1616/UBND-TNMT ngày 22/06/2018, Quyết định 1013/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND huyện Côn Đảo  - Buộc cấp GCN QSDĐ đường Huỳnh Thúc Kháng	UBND huyện có văn bản ý kiến số 99/UBND-TNMT ngày 13/1/2020	Chưa xét xử
7	Phạm Thị Thu	128/2020/TLST-HC ngày 02/12/2020	- Tuyên hủy văn bản 2852//UBND-TNMT ngày 10/9/2020 trả lời đơn kiến nghị;  - Tuyên hủy Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND huyện Côn Đảo về khắc phục hậu quả;  - Tuyên hủy Quyết định số 1174/QĐ-CCXP ngày 13/10/2020 về cưỡng chế	UBND huyện có văn bản ý kiến số 519/UBND-TNMT ngày 17/3/2021	Chưa xét xử
9	Trần Thị Thắm	63/2021/TLST-HC ngày 06/4/2021	Tuyên hủy Quyết định số 01/QĐ-TNMT ngày 7/1/2021 của Phòng TNMT giải quyết khiếu nại không cấp đất đường HTK	UBND huyện có văn bản ý kiến số 3160/UBND-TNMT ngày 13/9/2021	
10	Phan Minh Bá	55/2021/TLST-HC ngày 07/1/2021	Tuyên hủy Quyết định số 03/QĐ-TNMT ngày 7/1/2021 của Phòng TNMT giải quyết khiếu nại không cấp đất đường Nguyễn Duy Trinh	UBND huyện có văn bản ý kiến số 1950/UBND-TNMT ngày 18/6/2021	
			- Tuyên hủy Quyết định số 02/QĐ-TNMT ngày 07/01/2021 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết khiếu nại		

11	Trần Hữu Lợi	58/2021/TLST-HC ngày 07/1/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên hủy Công văn số 731/TNMT ngày 09/7/2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc có ý kiến liên quan đến hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu</li> <li>- Buộc UBND huyện Côn Đảo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Hữu Lợi đối với phần diện tích 1.364,4m<sup>2</sup> thuộc một phần thửa 46, tờ bản đồ số 23 đường Phạm Văn Đồng</li> </ul>	UBND huyện có văn bản ý kiến số 1951/UBND-TNMT ngày 18/6/2021	
12	Nguyễn Tuyết Nga	95/2021/TLST-HC ngày 27/5/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên hủy Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo về việc thu hồi phần diện tích đất 45,9m<sup>2</sup> thuộc thửa đất số 22, tờ bản đồ số 18, tọa lạc tại đường Võ Thị Sáu;</li> <li>- Tuyên hủy Quyết định 1781/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư</li> <li>- Buộc UBND huyện Côn Đảo phải bồi thường về đất ở, nhà ở, vật kiến trúc, công trình và tài sản khác trên đất theo giá thị trường và bố trí tái định cư tại chỗ</li> </ul>	UBND huyện có văn bản ý kiến số 2402/UBND-TNMT ngày 20/7/2021	
13	Nguyễn Thị Thu Hương	114/2021/TLST-HC ngày 17/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên hủy Quyết định 1759/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về thu hồi đất</li> <li>- Tuyên hủy Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo về phê duyệt kinh phí bồi thường</li> <li>- Tuyên hủy Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 05/08/2020 của UBND huyện Côn Đảo giải quyết khiếu nại lần đầu</li> </ul>	UBND huyện có văn bản ý kiến số 3211/UBND-TNMT ngày 15/9/2021	
14	Đặng Dương ANh	100/2021/TLST-HC ngày 03/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên hủy quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện Côn Đảo về việc thu hồi 1.200m<sup>2</sup> đất tại Hương Lộ II</li> <li>- Buộc UBND huyện Côn Đảo tiếp tục gia hạn cho bà Đặng Dương Anh</li> </ul>	văn bản ý kiến của UBND huyện 2997/UBND-TNMT ngày 31/8/2021	
15	- Thái Thị Thu Cúc	- 121/2021/TLST-HC ngày 22/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên hủy Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo về việc thu hồi phần diện tích 49,9m<sup>2</sup> đất</li> <li>- Tuyên hủy Quyết định 1790/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư</li> <li>- Tuyên hủy Quyết định 591/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND huyện Côn Đảo về việc giải quyết khiếu nại lần đầu.</li> </ul>	UBND huyện có văn bản ý kiến số 3179/UBND-TNMT ngày 14/9/2021	

			- Tuyên hủy Quyết định 543/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giải quyết khiếu nại lần hai		
16	- Đậu công đảo, Đậu Thị Thu Hương	- 270/QĐCCCC ngày 27/9/2021	- Tuyên hủy Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo về việc thu hồi đất - Tuyên hủy Quyết định 1788/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư - Tuyên hủy Quyết định 674/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc giải quyết khiếu nại lần đầu.	3984/UBND-TNMT ngày 08/11/2021	
17	- Mai Thị Hiếu	- 146/2021/TLST-HC ngày 25/11/2021	- Buộc UBND huyện giải quyết hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ - Hủy văn bản số 262/TNMT ngày 16/3/2021 có ý kiến liên quan đến giải quyết hồ sơ bà Mai Thị Hiếu		
18	Trần Thị Yến (vụ đất Nguyễn Đức Thuận)	03/2022/TLST-HC ngày 20/1/2022	1. Hủy QĐ 55 xử phạt VPHC, 2. Hủy TB 14 của CNVPĐKĐĐ ngày 11/6/2021, 3, Hủy TB 15 của CN VPĐKĐĐ, 4. Hủy QĐ 585 ngày 21/6/2021 của UBND huyện Côn Đảo giải quyết khiếu nại. 5, Buộc cấp GCN 989,5 m2 đường Nguyễn Đức Thuận		
19	Nguyễn Thị Thu An	<u>Bản án số 45/2022/TLST-HC ngày 22/3/2022</u>			
20	Nguyễn Thị Thu	42/2022/TBTL-HC ngày 01/3/2022	Tuyên hủy QĐ 717/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND huyện Côn Đảo, buộc UBND huyện Côn Đảo bồi thường 1024 m2 đất		
21	Nguyễn Tuyết Nga (vụ 2)	34/2022/TBTL-Tòa án ngày 01/3/2022	Tuyên hủy văn bản số 451/UBND-TNMT ngày 19/2/2021 có ý kiến liên quan đến hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ; buộc cấp GCNQSDĐ		
22	Nguyễn Thanh Bình	48/2022/TLST-HC ngày 22/3/2022	Tuyên hủy Quyết định số 67/QĐ-KPHQ ngày 29/1/2021 Tuyên hủy văn bản 4372/UBND-TNMT ngày 03/12/2021 Tuyên hủy văn bản 4732/UBND-TNMT ngày 30/12/2021 Buộc UBND huyện Côn Đảo chuyển hình thức thuê tiền 50 năm sang trả tiền thuê 1 lần		
23	Nguyễn Văn Ánh	160/2021/TLST-HC ngày 27/12/2021	Tuyên hủy Quyết định 16/QĐ-UBND ngày 13/1/2021 của UBND huyện về việc thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Ánh Tuyên hủy Quyết định 20/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường Tuyên hủy Quyết định 679/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 về việc giải quyết khiếu nại Buộc UBND huyện phải bố trí tái định cư tại chỗ		

24	Nguyễn thị thư				
24	Nguyễn Thị Thu An	45/2022/TLST-HC ngày 22/3/2022			
			<b>Án Dân sự</b>		
1	Phạm Ngọc Hà – Kim Hoa		Tranh chấp đất đai		
2	Nguyễn Quang Vũ- Bùi Thị Kim Hoàn		Tranh chấp đất đai		



1	Ông Phạm Minh Đông – KDC số 8	Yêu cầu hủy bỏ Văn bản số 3086/UBND-TNMT ngày 31/10/2018 và Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Côn Đảo về việc giải quyết khiếu nại ông Phạm Minh Đông – KDC số 8. - Buộc UBND huyện Côn Đảo thụ lý và cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Đông 120m <sup>2</sup> thuộc thửa đất 562 tờ 28 tại KDC số 8, huyện Côn Đảo theo quy định pháp luật	Thửa đất số 562 – tờ bản đồ số 28	Bản án số 92/2019/HC-ST ngày 31/10/2019	Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ hồ sơ khởi kiện của Ông Phạm Minh Đông cụ thể: Giữ nguyên văn bản 3086/UBND.TNMT ngày 31/10/2018 của UBND huyện Côn Đảo về việc trả lời đơn xin cấp đất ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo và Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo về việc giải quyết khiếu nại của Ông Phạm Minh Đông về việc không được công nhận quyền sử dụng đất; Không chấp nhận yêu cầu buộc UBND huyện thụ lý và cấp GCNQSDĐ cho gia đình Ông Phạm Minh Đông đối với 120m <sup>2</sup> đất thuộc thửa 562, Tờ bản đồ 28, khu 8, Côn Đảo.		
				<u>Bản án số 476/HC-PT ngày 03/9/2020</u>	Tuyên: không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Minh Đông, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm 92/2019/HC-ST ngày 31/10/2019	Không thuộc trường hợp phải thi hành	
2	Nguyễn Thị Huê – KDC số 5	Yêu cầu hủy Quyết định 993/QĐ-KPHQ ngày 01/10/2018, hủy văn bản 472/UBND-TNMT ngày 02/3/2018 của UBND huyện Côn Đảo về trả lời đơn kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Huê ngày 21/1/2018 xin cấp GCN quyền sử dụng đất.		Bản án 85/2019/HC-ST Ngày: 28/10/2019	Bác yêu cầu của Bà Huê hủy văn bản 472 trả lời bà Huê, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chấp nhận 1 phần yêu cầu của người khởi kiện đối với Quyết định số 993/QĐ-KPHQ ngày 01/10/2018		
				Bản án 497/2020/HC-PT Ngày: 08/9/2020	Bác yêu cầu của Bà Huê hủy văn bản 472 trả lời bà Huê, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chấp nhận 1 phần yêu cầu của người khởi kiện đối với Quyết định số 993/QĐ-KPHQ ngày 01/10/2018.	Đã thi hành	

3	Thạch My	Yêu cầu hủy QĐ 834/QĐ-UBND ngày 20/9/2016, yêu cầu công nhận QSDĐ cho Thạch My thửa số 68 Tờ bản đồ 23		Bản án 860/2019/HCPT ngày 25/11/2019	Bác yêu cầu người khởi kiện tuyên không chấp nhận hủy QĐ 834/QĐ-UBND ngày 20/9/2016, không chấp nhận công nhận QSDĐ cho Thạch My thửa số 68 Tờ bản đồ 23	Không thuộc trường hợp phải thi hành	
4	Võ Thị Ngọc Thanh	Hủy QĐ 1219/QĐ-KPHQ ngày 01/10/2018, hủy văn bản số 345/UBND-TNMT ngày 29/01/2019 của UBND huyện Côn Đảo, buộc cấp GCNQSDĐ		113/2019/HC-ST ngày 29/11/2019	Bác yêu cầu hủy văn bản 345/UBND-TNTM ngày 29/1/2019 về buộc cấp GCNQSDĐ	Đã thi hành	
				475/2020/HC-PT ngày 31/08/2020	Chấp nhận 1 phần yêu cầu khởi kiện: hủy QĐ áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả; Chấp nhận yêu cầu khởi kiện: Hủy QĐ 1219/QĐ-KPHQ ngày 01/10/2018, hủy văn bản số 345/UBND-TNMT ngày 29/01/2019 của UBND huyện Côn Đảo; buộc UBND huyện cấp GCNQSDĐ		
5	Phạm Thị Thu	Tuyên hủy QĐ 1070/QĐ-XPVPHC ngày 08/12/2015, 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 cưỡng chế buộc KPHQ, QĐ 121/QĐ-UBND ngày 28/2/2018, 3614/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện		Bản án 55/2018/HC-ST ngày 19/10/2018	Bác yêu cầu người khởi kiện	Đã thi hành	Đang kháng cáo tòa án cấp cao
				Bản án 632/2019/HCPT ngày 11/9/2019	Chấp nhận yêu cầu người khởi kiện: Tuyên hủy QĐ 1070/QĐ-XPVPHC ngày 08/12/2015, 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 cưỡng chế buộc KPHQ, QĐ 121/QĐ-UBND ngày 28/2/2018, 3614/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện		
6	Nguyễn Thị Hằng	Yêu cầu hủy QĐ số 758/QĐ-KPHQ ngày 01/8/2018		Bản án số 03/2019/HC-ST ngày 20 tháng 02 năm 2019	Bác yêu cầu khởi kiện về việc hủy QĐ số 758/QĐ-KPHQ ngày 01/8/2018	Không thuộc trường hợp phải thi hành	
				207/2020/HC-PT ngày 17/6/2020	Bác yêu cầu khởi kiện về việc hủy QĐ số 758/QĐ-KPHQ ngày 01/8/2018		

7	HTX xây dựng Côn Đảo	Yêu cầu hủy QĐ số 227/QĐ.UBND ngày 19/3/2019, văn bản 3169/UBND-TNMT ngày 06/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo		56/2020/HC-ST ngày 14/9/2020	Bác yêu cầu hủy văn bản 3169/UBND-TNMT ngày 06/11/2018 của UBND huyện Côn Đảo, Chấp nhận 1 phần yêu cầu của người khởi kiện: Tuyên hủy QĐ số 227/QĐ. UBND ngày 19/3/2019	Đã Thi hành	
8	ông Ngô Văn Quốc và bà Đặng Thị Kiều	yêu cầu hủy văn bản số 1483/UBND-TNMT ngày 11/6/2018, hủy Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND; buộc UBND huyện Con Đảo cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng ông Ngô Văn Quốc và bà Đặng Thị Kiều		621//2020/HC-PT ngày 12/10/2020	Bác yêu cầu khởi kiện; không chấp nhận hủy văn bản số 1483/UBND-TNMT ngày 11/6/2018, hủy Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND; buộc UBND huyện Con Đảo cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng ông Ngô Văn Quốc và bà Đặng Thị Kiều	Không thuộc trường hợp phải thi hành	
9	Nguyễn Thị Ngọc Lý	Yêu cầu hủy văn bản số 3175/UBND-TNMT ngày 03/10/2019 của UBND huyện, Buộc cấp GCNQSDĐ		Bản án 23/2021/HC-ST ngày 13/5/2021	Bác yêu cầu người khởi kiện, bác yêu cầu buộc UBND huyện cấp GCNQSDĐ		Người khởi kiện kháng cáo theo thông báo 15/2021/TB-TA ngày 14/6/2021
10	Bùi Sỹ Thanh	Yêu cầu hủy nội dung văn bản 610/UBND-TNMT ngày 02/3/2020; Buộc UBND huyện cấp GCNQSDĐ		Bản án số 25/2021/HC-ST ngày 20/5/2021	Bác yêu cầu của người khởi kiện	Các bên đang kháng cáo, chưa có hiệu lực thi hành	Người khởi kiện kháng cáo
11	Đàm Thị Ánh	Yêu cầu hủy hủy QĐ 1743/QĐ—UBND, 1792/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 thu hồi đất, phê duyệt kinh phí bồi thường; tuyên hủy quyết định cấp GCNQSDĐ của các hộ Trình Anh Kiệt, Nguyễn Trọng Can, Kim Thị Thu Vân		Bản án số 27/2021/HC-ST ngày 28/5/2021	Bác yêu cầu của người khởi kiện	Các bên đang kháng cáo, chưa có hiệu lực thi hành	Người khởi kiện kháng cáo theo thông báo số 17/2021/TA ngày 23/6/2021
12	Nguyễn Thị Loan	Yêu cầu hủy văn bản 547/UBND-TNMT ngày 28/2/2020, cấp GCNQSDĐ 7.288,2 m <sup>2</sup> đất		Bản án số 24/2021/HCST ngày 20/5/2021	Bác yêu cầu của người khởi kiện	Các bên đang kháng cáo, chưa có hiệu lực thi hành	Người khởi kiện kháng cáo

13	Đào Thị Sợi	Yêu cầu bồi thường nhà vật kiến trúc, giá đất và tái định cư		09/2022/QĐ-HCST ngày 11/2/2022	Tuyên sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện		
14	Nguyễn Tân Anh	Yêu cầu bồi thường bằng đất, giá đất		<u>73/2021/HCST ngày 23/12/2021</u>	Tuyên sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện		
15	Nguyễn Thị Thu Hồng	Yêu cầu bồi thường nhà vật kiến trúc, giá đất và tái định cư		09/2022/QĐ-HCST ngày 11/2/2022	Tuyên sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện		
16	Đào Hữu Đôn	Yêu cầu bồi thường nhà vật kiến trúc, giá đất và tái định cư		09/2022/QĐ-HCST ngày 11/2/2022	Tuyên sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện		
17	Đinh Thị Ngọc	- Tuyên hủy QĐ 179 1/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Côn Đảo về thu hồi 1045,1 m2 thuộc thửa số 13, 14, 15, 29 tờ bản đồ 18.		<u>23/2022/HC-ST ngày 16/3/2022</u>	Tuyên sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện		
18	Nguyễn Thị Thảo	- Tuyên hủy văn bản 896/UBND-TNMT ngày 27/3/2019 của UBND huyện Côn Đảo về trả hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ - Tuyên hủy quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Côn Đảo về việc trả lời đơn khiếu nại		<u>22/2022/HC-ST ngày 16/3/2023</u>	Tuyên sơ thẩm: Bác yêu cầu khởi kiện		

19	Nguyễn Đình Hùng	Tuyên hủy Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 thu hồi 41,6 m2 đất; Tuyên hủy Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 04/2/2021 về phê duyệt kinh phí bồi thường Tuyên hủy Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND huyện Côn Đảo giải quyết khiếu nại lần đầu;		<u>Bản án số</u> <u>26/2022/HC-ST</u> <u>ngày 25/3/2022</u>	bác toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện		
----	------------------	--	--	---	---	--	--